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ส านักงานประกันสังคม       ๓๒,๑๒๐,๑๘๘,๗๐๐ บาท 

              ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของส านักงานประกันสังคม สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 



 
๒ 

- จากผลการด าเนินงานที่ส าคัญปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ผลผลิตที่ ๑ ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการ
ประกันสังคม มีเป้าหมายในการด าเนินงาน ๙,๙๑๐,๐๐๐ คน แต่ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีผู้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
๑๐,๑๒๒,๔๓๙ คน คิดเป็น ๑๐๒.๑๔% จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนดังกล่าวรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยหรือไม่ คงเหลือลูกจ้างที่ยังไม่เข้าสู่
ระบบประกันตนอีกจ านวนมากน้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่หน่วยงานขอรับจัดสรรในปี ๒๕๕๖ จ านวน ๓๒,๑๒๐,๑๘๘,๗๐๐ บาท 
ได้รับจัดสรรงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจ านวนที่สูงมาก งบประมาณดังกล่าวที่สูงขึ้นหน่วยงานใช้เพ่ือด าเนินการใน
ภารกิจใด หากมีการปรับลดงบประมาณลงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานหรือไม่ 

- กรรมาธิการเห็นว่างบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในส่วนค่าเช่าบ้านของหน่วยงานมีจ านวนที่สูงมาก 
ประมาณสามสิบกว่าล้านบาท ค่าเช่าบ้านดังกล่าวสามารถปรับลดจ านวนลงได้หรือไม ่

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในการพัฒนาระบบประกันสังคมกรณีชรา
ภาพ รองรับการจ่ายบ านาญชราภาพในปี ๒๕๕๗ ผู้ที่ได้รับบ านาญชราภาพมีจ านวนแค่ ๗๐๐ กว่าคน มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร
บ านาญชราภาพอย่างไร ขอรายละเอียดการด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานมีแนวทางในการจัดสรรการจ่ายบ านาญชราภาพ
ให้แก่ผู้ประกันตนให้ทั่วถึงหรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสิทธิประกันตนมีความแตกต่างกับการรักษาพยาบาลตาม
สิทธิบัตรทองอย่างไร ขอให้หน่วยงานเข้าไปดูแลควบคุมการใช้สิทธิรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานเช่นการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลทั่วไป การแยกการให้การรักษาพยาบาลส าหรับประชาชนทั่วไปกับผู้ที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันตนท าให้
ผู้ประกันตนได้รับการรักษาที่ไม่ให้มาตรฐานเช่นการรักษาทั่ว ๆ ไป ขอให้หน่วยงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่การรักษาพยาบาล
ดังกล่าวด้วย 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณมีที่มาจากแหล่งใด ปัจจุบันมีเงินนอกงบประมาณจ านวนเท่าใด 
มีการบริหารจัดการกับเงินนอกงบประมาณอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามถึงแนวทางในการให้สินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน เพ่ือให้สถานประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับการขึ้ นค่ าจ้ างขั้ นต่ า ๓๐๐ บาท สามารถรักษาการจ้ างงานซึ่ งมี ธนาคารพาณิชย์ที่ เข้ า 
ร่วมโครงการ ๕ แห่ง การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้สินเชื่ออย่างไร อัตราดอกเบี้ยสูง
หรือไม่ จากนโยบายต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการจนท าให้ผู้ประกอบการบางรายต้องเลิกจ้างลูกจ้างหรือมีการปิดตัวของ
โรงงาน หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนแรงงานและจ านวนผู้ประกันตนในระบบและแรงงานที่อยู่นอกระบบ มี
จ านวนมากน้อยเพียงใด โดยขอรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง ๕ ปี ตลอดจนขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเพ่ิมหรือลดสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในอีก ๕ ปีข้างหน้า หน่วยงานจะให้ความช่วยเหลือหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ประกันตนหรือไม่ 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์กองทุนกรณีชราภาพในอนาคต รายงานสถานการณ์
กองทุนดังกล่าวมีการค านึงถึงกรณีผู้รับบ าเหน็จบ านาญเสียชีวิตด้วยหรือไม่ จากรายงานดังกล่าวในปี ๒๕๗๘ รายรับของกองทุนจะ
เท่ากับรายจ่ายและในปี ๒๕๘๗ สถานะกองทุนจะติดลบ ถ้ากองทุนมีการจัดเก็บเงินบ าเหน็จบ านาญในอัตราคงที่รายได้ของกองทุนก็
จะมีจ านวนเท่าเดิม ทั้งที่รายจ่ายสูงขึ้น ดังนั้น หน่วยงานควรจัดเก็บเงินบ านาญและบ าเหน็จตามภาวะเงินเฟ้อ รายได้และรายจ่าย
ควรมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือมิให้สถานะของกองทุนติดลบ ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างเข้าถึงการคุ้มครองและเข้าถึงกองทุนของหน่วยงาน มี
แนวทางในการประชาสัมพันธ์หรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิ การสอบถามเกี่ ยวกับแนวทางในการแก้ ไขปัญหาแรงงานต่ างด้ าวที่ เข้ าประเทศโดย 
ผิดกฎหมายมีแรงงานต่างด้าวจ านวนเท่าใด มีการเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่แรงงานต่างด้าว
หรือไม่ แรงงานต่างด้าวได้รับค่าจ้าง ๓๐๐ บาทต่อวันตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร 



 
๓ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ใดในการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์และหุ้นกู้ในเอกชนต่าง ๆ  ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับในแต่ละหน่วยงานการลงทุนหน่วยใดมีความคุ้มทุนมากที่สุด 
การลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ขอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยการลงทุนทุกหน่วยตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 

            กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในก ากับ     ๖,๑๗๕,๖๓๕,๗๐๐  บาท 
    ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม     ๑,๗๒๘,๖๔๑,๘๐๐ บาท 
    กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนในภาพรวมของกระทรวงวัฒนธรรมและส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ เช่น วัดพระพุทธบาทหลวง ทั้งนี้ วัด
วาอารามเป็นศาสนสถานที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการประกอบกิจทางศาสนา อันจะเป็นการส่งเสริมและสืบทอดศาสนาต่อไป 
ขอให้หน่วยงานให้ความดูแลการบูรณซ่อมแซมดังกล่าวด้วย 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการด าเนินงานในผลผลิต เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีแนวทางในการด าเนินงานอย่างไร การพัฒนาดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ใด
ในการด าเนินงานและในค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน งบประมาณจ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มีการสนับสนุนและฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ใดบ้าง กรรมาธิการเห็นว่าวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนครเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่มวีัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นของตนเองขอให้หน่วยงานเข้าไปดูแลฟ้ืนฟูวิถีชีวิตด้วย 

- กรรมาธิการขอให้หน่ วยงานด าเนินงานในเชิ งรุก เพ่ือส่ งเสริมการด าเนินงานให้มีบทบาทและ 
ควรส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมของไทยให้เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงวิถีชีวิตและคุณค่าวัฒนธรรมของไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันจะเห็นได้
ว่าวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบภาพยนตร์หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ท าให้เยาวชนหันไปสนใจ
วัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าวัฒนธรรมไทย หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามถึงแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยมีแนวทางในการส่งเสริมให้คนไทยเป็นผู้ที่มีความ
กตัญญูต่อแผ่นดินและมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี รักใคร่สามัคคีกันหรือไม่ มีแนวทางในการน าวัฒนธรรมของไทยที่มีควบคู่
กับคนไทยเป็นระยะเวลายานานมาเป็นแนวทางในการปลุกจิตส านึกให้คนไทยมีความรักและสามัคคีกันมากน้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานใหม่ นอกจากจะเป็นรูปแบบการประชุมสัมมนาอย่าง
เดียว ควรมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดของตนเอง 

- กรรมาธิการเห็นว่างบประมาณที่จัดสรรให้แก่หน่วยงานมีจ านวนที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับภารกิจของหน่วยงาน
ที่มีความส าคัญต่อการรักษาวัฒนธรรมของไทยให้อยู่คู่กับสังคมของไทยต่อไป มีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามถึงแนวทางในการผลักดันและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของไทยเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทย วัฒนธรรมของไทยมีแนวทางในการปลูกฝังและส่งเสริมความรู้ดังกล่าวอย่างไร มีแนวทางในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของประชากรใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวทางในการด าเนินการใดให้ประชากรใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้การช่วยเหลือด้านการบูรณซ่อมแซมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติในเขต
ลาดกระบังที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินงานน้อยมากและจากสื่อต่าง ๆ  ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้วย 
หอสมุดดังกล่าวเป็นหอสมุดที่มีความส าคัญต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างมาก 
 
 
 



 
๔ 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์       ๘๘๐,๔๐๙,๕๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอแผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ
จ านวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการจัดสรร
คอมพิวเตอร์แบบพกพาเช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการใช่หรือไม่ คอมพิวเตอร์แบบพกพาดังกล่าวสามารถพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านนาฏศิลป์อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนใช้เกี่ยวกับอาคาร
ศูนย์การเรียนปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีการลงทุนด้านอ่ืนหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมมีงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการวิจัยน้อยมาก มีแนวทางในการจัดสรรงบศึกษาวิจัยเพิ่มหรือไม่ 
 

            กรมการศาสนา       ๔๑๕,๕๗๓,๑๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมการศาสนา สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดการด าเนินการในผลผลิต ศาสนิกชนอาเซียนได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านศาสนา งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กับกลุ่มประเทศ
อาเซียน จ านวน ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท เหตุใดจึงไม่มีความร่วมมือกับประเทศพม่า ทั้งที่ประเทศดังกล่าวเป็นประเทศที่นับถือศาสนา
พุทธและเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน 

- กรรมาธิการเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมศาสนาพุทธอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เห็นว่าเป็นโครงการ
ที่ดี หน่วยงานด าเนินการอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

- กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดในแผนงาน อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ งบประมาณ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีแนวทางในการด าเนินงานอย่างไร ประสบ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีกรอบระยะเวลาในการด าเนินยาวนานเพียงใด 

- กรรมิการสอบถามเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ 
ต าบล ประเทศอินเดีย – เนปาล โดยมีเป้าหมายให้พระภิกษุสงฆ์ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๓๐ รูป/คน เป้าหมายให้มี
แนวทางในการให้การสนับสนุนการเดินทางดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับวัตถุต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดให้ได้รับการท านุบ ารุง ซ่อมแซม เพ่ือ
เป็นศาสนสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป 

 

            กรมศิลปากร       ๑,๗๔๘,๓๔๙,๙๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมศิลปากร สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- หน่วยงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของงบกลางหรือไม่ ถ้าได้รับงบกลางมีการด าเนินการ 
เพ่ือการบูรณะฟ้ืนฟูโบราณสถานจ านวน ๓๐๔ แห่งอย่างไร และขณะนี้หน่วยงานมีการใช้จ่ายในการซ่อมแซม
โบราณสถานแล้วจ านวนเท่าไร 

- กรณีที่ผู้รับจ้างได้ท าการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน กรมศิลปากรได้ควรค านึงถึงความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้รับจ้างหรือไม่  หน่วยงานมีการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างไร รวมทั้งกรณีที่ผู้รับเหมาช่วงได้ท าการ
ซ่อมแซมโบราณสถานจะมีผู้ที่มคีวามเชี่ยวชาญด้วยหรือไม ่



 
๕ 

- สาเหตุที่จ านวนผู้เข้าชมโบราณสถาน หอสมุดแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ มีจ านวนลดลงเนื่องจาก
อะไร และจากสถิติตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ จ านวนผู้เข้าชมก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ หน่วยงานมีแผนในการเพ่ิมคน
และดึงดูดความสนใจให้มีผู้เข้าชมเป็นจ านวนมากอย่างไร 

- ตามโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ เ พ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยว  งบประมาณ 
๑๐๕,๓๙๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่ใด และการพัฒนาพ้ืนที่รอบคูเมืองเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย ในการยกระดับและการฟ้ืนฟพ้ืูนที่รอบคูเมือง หน่วยงานได้ประสานกับชุมชนที่เกี่ยวข้องที่อยู่บริเวณพ้ืนที่
รอบคูเมืองหรือไม่ อย่างไร  

- ตามแผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิตมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติได้รับอนุรักษ์ หมวดงบลงทุน โครงการบูรณะอาคารกองอ านวยการโรงงานสุราบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท หน่วยงานมีการด าเนินงานตามแผนการอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ามีหา
กว่าการบูรณะโครงการดังกล่าวทั้งหมด คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณจ านวนเท่าไร และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จะท าการบูรณะอีกหรือไม่ ผลความคืบหน้าของการด าเนินการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

- ข้อสังเกต กรณีท่ีหน่วยงานไดด้ าเนินการบูรณะโบราณสถานในสถานที่ส าคัญ ซึ่งจะต้องมีการสับเปลี่ยน
วัสดุ อุปกรณ์ที่เกิดความช ารุด รวมถึงด าเนินการซ่อมแซมความเสียหายในส่วนที่สึกหรอ หน่วยงานได้น าวัสดุ อุปกรณ์ที่
สับเปลี่ยนออกจัดเก็บอย่างไร 

- ตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา คุณธรรม คุณภาพชีวิต หน่วยงานมีแผนการที่จะอนุรักษ์ และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างไร และการด าเนินการพัฒนาพระราชวังจันทร์จะด าเนินการเสร็จสมบูรณ์เมื่อไร พร้อมทั้งขอ
ทราบจ านวนโบราณสถานที่อยู่ในความดูแล ซึ่งต้องมีการด าเนินการบูรณะจ านวนเท่าไร มีโบราณสถานใดที่สามารถ
บูรณะเสร็จสิ้นแล้ว และคงเหลือโบราณสถานจ านวนเท่าไรที่จะต้องด าเนินการบูรณะให้แล้วเสร็จ หน่วยงานมีแผนท าให้
เสร็จทั้งหมดภายในระยะเวลาเท่าไร พร้อมทั้งขอทราบโบราณสถานที่ยังไม่ท าการบูรณะมีจ านวนกี่แห่ง ถ้าไม่ท าการ
บูรณะซ่อมแซมจะเกิดความเสียหายมีก่ีรายการและ ๑๐ รายการแรกมีอะไรบ้าง 

- อยากให้กรมศิลปากรช่วยดูแลอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งในต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จะมีเครื่องปั้นดินเผาดังกล่าวจ านวนมาก และตามโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยว หมวดงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอทราบรายละเอียดการด าเนินการตามเส้นทางดังกล่าว 

- หน่วยงานมีแผนในการบูรณะวัดถ้ าสิงห์ขรณ์ อ าเภอคีรีรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คาดว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวท าการบูรณะซ่อมแซมอย่างไร 

 

            กรมส่งเสริมวัฒนธรรม       ๖๙๕,๔๒๗,๖๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ในปัจจุบันกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในจังหวัดละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือไม่ และเงื่อนไขในการขอสนับสนุนงบประมาณเป็นอย่างไร ส่วนงานด้านการบริหารวัฒนธรรมของกองทุนส่งเสริม
วัฒนธรรมกับกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัด มีสถานะภาพอย่างไร และกองทุนทั้ง ๒ ได้งบประมาณมาจากแหล่งใดบ้าง 

- กรณทีี่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดท าวารสารวัฒนธรรมเผยแพร่ให้ความรู้ในศิลปวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของชาติแต่ก็มีการขาดช่วงในการจัดท าวารสารเป็นเพราะสาเหตุใด ส่วนโครงการรอมอารยศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภายใต้ปีท่องเที่ยวมหัศจรรย์ไทยแลนด์ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท รายละเอียดของโครงการเป็นอย่างไร 

- จากวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน
วัฒนธรรมเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หน่วยงานจะท าอย่างไรให้การขับเคลื่อนวัฒนธรรมเข้าถึงประชาชนอย่าง
แท้จริง และมีแผนในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร วัฒนธรรมประเพณีของไทยจะถูกกลืนด้วย



 
๖ 

วัฒนธรรมต่างชาติที่เป็นที่นิยมหรือไม่ หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรักษาวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงคู่กับ
สังคมไทยอย่างไร และงบประมาณมีความเพียงพอต่อการรักษาวัฒนธรรมหรือไม่อย่างไร 

 

            ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย       ๓๕๔,๐๓๖,๑๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของส านั กงานศิลป วัฒนธรรมร่ วมสมัย  
สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- หน่วยงานควรมีแผนที่จะด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ประชาชนอย่างไร 
เพ่ือให้คงความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก โดยควรมีการคิดวิธีการในการที่จะดึงดูดความสนใจ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าชมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมากขึ้น และผลงานเป็นที่ประจักษ์ของ
หน่วยงานมีอะไรบ้าง 

- หน่วยงานมีแผนในการรักษาศิลปวัฒนธรรมแบบไทยอย่างไร เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีการสูญหายและ
วัตถุประสงค์ในการให้รางวัลศิลปากรจะอยู่ที่กลุ่มบุคคลประเภทใด มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไร ส่วนผ้าไหมที่เป็น
ผลผลิตของประชาชนในจังหวัดจังหวัด หน่วยงานได้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่นิยมหรือไม่ 

- ตามแผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ได้รับการเพิ่มพูนคุณค่าและมูลค่า หมวดงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์ งบประมาณ 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีโครงการใดบ้างที่เป็นโครงการศิลปินร่วมสมัย โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ 

- ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานมีอะไรบ้าง หน่วยงานมีวิธีการต่อกรณีดังกล่าว
อย่างไร และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนินเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ซึ่งเป็น
งบประมาณผูกพัน ซ่ึงคาดว่าจะมีการปรับปรุงอาคารเสร็จเมื่อไร 
             

            ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)     ๙๑,๖๖๑,๖๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) สรุป
ประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร มีการเน้นจัดท ากิจกรรม
ในด้านใด ช่วงที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติหน่วยงานได้รับความเสียหายจากผลกระทบดังกล่าวหรือไม่อย่างไร และผลงาน
ทางวิชาการหน่วยงานมีอะไรบ้าง 
 

            หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)       ๒๐๑,๓๐๔,๓๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) สรุปประเด็นต่าง  ๆ
ดังนี้ 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น จะมีการท าภารกิจด้านใดบ้าง 
และโครงสร้างส าคัญของหอภาพยนตร์เป็นอย่างไร พร้อมกันนี้หน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือท าการปรับปรุงเว็บ
ไซด์ โดยให้ประชาชนสามารถเข้าชมมีภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ ทางเว็บไซด์ได้ ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนใน
ชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาติแก่อนุชนคนรุ่นหลังต่อไป 
 
 
 



 
๗ 

            ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)       ๖๐,๒๓๑,๘๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิ การแสดงความคิดเห็ นในการขอรั บสนั บสนุนของศูนย์ คุณธรรม  (องค์ กา รมหาชน )  
สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภารกิจหลักของหน่วยงานที่ต้องด าเนินการเป็นภารกิจด้านใด หน่วยงาน
มีรายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณหรือไม่ ส่วนงบประมาณด้านการฝึกอบรมที่โดนตัดจะมีผลกระทบต่อการจัดการท า
ประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ด้านคุณธรรมหรือไม่ ผลสัมฤทธิ์ภารกิจของศูนย์คุณธรรมเป็นอย่างไร 

 

            กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ           ๙,๑๘๓,๖๕๘,๔๐๐ บาท     
   ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา        ๑,๔๕๗,๙๑๒,๕๐๐ บาท 

    กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกระทรวงการการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ 
สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ตามแผนงานฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค งบประมาณ ๑๑๘,๖๘๓,๐๐๐ 
บาท หน่วยงานควรมีการกระจายงบประมาณให้มีความทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งมีแผนแม่บทในการรองรับด้านการ
ท่องเที่ยวในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร 

- หน่วยงานมีเงื่อนไขในการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าอ าเภออย่างไร ได้มีกระจายการก่อสร้างสนามกีฬาในทุก
อ าเภอหรือไม่ และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอ าเภอที่จะท าการก่อสร้างเป็นอย่างไร มีความครอบคลุมถึงการก่อสร้างสนามกีฬาใน
เขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ อย่างไร 

- หน่วยงานมีวิธีการแก้ไขปัญหากรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเกิดเสียชีวิตอย่างไร พร้อม
ทั้งมีการจัดท าประชาสัมพันธ์ Miracle Thailand Year อย่างไร และตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ หน่วยงานมีการจัดท า
ประชาสัมพันธ์ฟุตซอลโลกหรือไม่ มีการสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลืออย่างไร การเตรียมความพร้อมด้านปลอดภัยมีมาก
น้อยเพียงใด และมีแผนทีจ่ะติดตั้งกล้อง CCTV ในบริเวณพ้ืนที่จัดฟุตซอลโลกหรือไม ่

- ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว หมวดงบรายจ่ายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการค่ายเยาวชนเพ่ือการเป็นเจ้าบ้านที่ดี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานมีวิธีการคัดเลือกคน
เข้าร่วมโครงการอย่างไร อยู่ในจังหวัดใดบ้าง และค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการจัดท าในลักษณะใดและในพ้ืนที่ใดบ้าง 

- หน่วยงานได้แบ่งสัดส่วนงบประมาณทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวจ านวนกี่เปอร์เซ็นต์ และด้านกีฬาจ านวนกี่
เปอร์เซ็นต์ ส่วนการสนับสนุนงบประมาณด้านท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัด งบประมาณ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีหลักเกณฑ์ในการ
แบ่งสัดส่วนอย่างไร การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมหรือไม่  

- ตามแผนงาน พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ผลผลิต นโยบาย แผนและงานด้านการท่องเที่ยว หมวดงบลงทุน ค่า
ก่อสร้างอาคารพักขยะ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมถึงการก่อสร้าง
อย่างอ่ืนด้วยหรือไม่ ขอให้ชี้แจงพร้อมทั้งขอแผนผังประกอบการพิจารณา 

- หน่วยงานควรมีการสร้างลักษณะจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการจูงใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา
ภายในประเทศและเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประเทศ หน่วยงานมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงแหล่ง
ท่องเที่ยวทีส่ าคัญของไทยอย่างไร พร้อมทั้งขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าแพเข้าสู่ หาดไร่เลย์ ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ 

- กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดการด าเนินงานในแผนงานเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินการเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน Miracle 
Thailand Year จ านวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การด าเนินงานดังกล่าวหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการมีความต่อเนื่อง
กับการจัดงานมหัศจรรย์ไทยแลนด์หรือไม่ 

http://www.google.co.th/url?q=http://www.xn--z3cbg1isaz5a.com/&sa=U&ei=YV4NUIvZGMTorQfn25XJCA&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHPUNFYLNgjnVTT4O08lrUip-_ylQ


 
๘ 

- กรรมาธิการขอข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีจ านวนที่สูงขึ้นหรือลดลง มีแนวทางในการ
ด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จ านวนมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานให้
ความส าคัญกับการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

- กรรมาธิการสอบถามหน่วยงานถึงแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยมีแนวทางในการส่งเสริมเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาท่องเที่ยวประจ าอย่างไร มีแนวทางในการส่งเสริมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซ้ า
อีกหรือไม่ มีแนวทางในการด าเนินการให้นักท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยนานขึ้น
หรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยมากน้อย
เพียงใด และจากปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยและการท่องเที่ยวของไทยมากน้อยเพียงใด หน่วยงานแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวอย่างไร อุทกภัยในปีที่ผ่านมา หน่วยงาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบกลางและพระราชก าหนดหรือไม่ ถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณในงบดังกล่าว หน่วยงานใช้งบดังกล่าว
เพ่ือด าเนินการใดบ้าง 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดการด าเนินงานในแผนงาน เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวโครงการที่ ๔ โครงการเร่งเพ่ิม
รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย จ านวน 
๑,๐๗๗,๓๒๑,๐๐๐ บาท การยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยดังกล่าวด าเนินการในประเทศหรือต่างประเทศด าเนินการยกระดับ
ภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ส าคัญ ๆ และ
ขอให้มีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากนัก ขอให้มีการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเที่ยวสถานที่ดังกล่าวและขอให้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้ด้วย 

 

            กรมพลศึกษา       ๒,๗๔๗,๕๙๓,๔๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมพลศึกษา สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเรื่องการจัดหาและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ 
โดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยขอให้หน่วยงานชี้แจงข้อมูลพ้ืนที่ที่ยังไม่มี
สนามกีฬาพละใช้หลักเกณฑ์ใดในการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือการก่อสร้างสนามกีฬาให้กับอ าเภอที่ขาดแคลนพร้อมกับ
หน่วยงานมีวิ ธีการประเมินผลในการบ ารุ งรักษาสนามกีฬาต่าง  ๆ อย่ างไร ทั้ งนี้  กรรมาธิการเห็นว่ า ใน  
การก่อสร้างสนามกีฬาควรมีการกระจายให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ และไม่ควรให้การก่อสร้างมีความซ้ าซ้อนกับพ้ืนที่เขต
เดียวกัน อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

- กรรมาธิการสอบถามเรื่องเงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส หน่วยงานจะมีวิธีด าเนินการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้พิการอย่างไร และกรณีเงิน
อุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตย์นักเรียนแห่งประเทศไทย อยากทราบว่าได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการ
แข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตในต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร และขอให้ชี้แจงรายละเอียดงบเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมกับขอให้ชี้แจงการด าเนินโครงการพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการมวลชนและขอทราบเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้งบประมาณรายการค่าใช้จ่ายเพ่ือช าระหนี้ภาษีน าเข้า
อุปกรณ์กีฬา จ านวน ๖,๒๘๒,๐๐๐ บาท  

- กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการด้าน
พลศึกษา สุขภาพการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาให้เกิดประโยชน์กับบุคคลทั่วไปให้มากขึ้น เพ่ือให้มีสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกับการจัดสรรงบประมาณให้กับนักกีฬา 



 
๙ 

- กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางนันทนาการ ควรมี
การจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือเกิดความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกกลุ่มและในการด าเนินงานด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาควรท าเครือข่ายเพ่ือให้สามารถให้องค์ความรู้ได้แท้จริง ทั้งนี้ ในการจัดสรรงบประมาณควรค านึงถึง
จ านวนประชากรที่ได้รับประโยชน์ด้วย 

 

            กรมการท่องเที่ยว       ๒,๖๐๐,๐๕๖,๖๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมการท่องเที่ยว สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการเห็นว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณให้กับต ารวจท่องเที่ยว เพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
และโดยเฉพาะในเรื่องการเพ่ิมทักษะภาษาต่างประเทศ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือ
เพ่ิมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ และควรพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกรณีเกิดคดีกับ
นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศเพ่ือให้มีขีดความสามารถเท่าทันกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

- กรรมาธิการขอทราบผลการด าเนินการในโครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย) ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และขอให้ชี้แจงรายละเอียด หมวดงบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์
ต่างประเทศที่ถ่ายท าในประเทศ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ประเพณีวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท และงบค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 

            สถาบันการพลศึกษา       ๒,๓๗๘,๐๙๕,๙๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันการพลศึกษา สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการซักถามประเด็นเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) อยาก
ทราบว่าหน่วยงานจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาเองโดยตรงหรือไม่ ทั้งนี้ กรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตให้ส านักงบประมาณ
พิจารณาติดตามเหตุผลที่ราคาของคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความแตกต่างกัน 

- กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดในงบเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนและขอทราบผลงานของหน่วยงาน
ในการผลิตนักกีฬาระดับชาติ ทั้งนี้ กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่าควรสนับสนุนงบประมาณให้กับนักกีฬามากขึ้น เพ่ือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับประเทศในการแข่งขันกีฬาสู่สากล 

 

 รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
                ส านักงานประกันสังคม 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม,นายนิพิฏฐ์  
อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาวพิมพ์ภัทรา 
วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธ,ิ นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นาย
อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จริะ
พันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานประกันสังคมลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานประกันสังคมลงร้อยละ ๐.๐๑  

 



 
๑๐ 

               ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม,นายนิพิฏฐ์  

อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัย
กุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธ,ิ นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  
สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  
ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมลงร้อยละ ๕ 

                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมลง
รอ้ยละ ๐.๐๑  
 

               กรมการศาสนา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม,นายนิพิฏฐ์  
อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาวพิมพ์ภัทรา 
วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธ,ิ นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นาย
อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จริะ
พันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมการศาสนาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมการศาสนาลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

               กรมศิลปากร 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม,นายนิพิฏฐ์  
อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาวพิมพ์ภัทรา 
วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธ,ิ นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นาย
อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จริะ
พันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมศิลปากรลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมศิลปากรลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

               กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี ,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

               ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี ,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลงร้อยละ ๕ 



 
๑๑ 

                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลง
ร้อยละ ๐.๐๑  
 

               สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี ,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

               ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี ,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

              หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี ,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

              ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี ,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาลงร้อยละ ๐.๐๑  



 
๑๒ 

 
               กรมพลศึกษา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม,นายนิพิฏฐ์  
อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาวพิมพ์ภัทรา 
วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธ,ิ นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นาย
อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จริะ
พันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมพลศึกษาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมพลศึกษาลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

               กรมการท่องเที่ยว 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม,นายนิพิฏฐ์  
อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาวพิมพ์ภัทรา 
วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธ,ิ นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นาย
อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จริะ
พันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมการท่องเที่ยวลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมการท่องเที่ยวลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
               สถาบันการพลศึกษา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม,นายนิพิฏฐ์  
อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาวพิมพ์ภัทรา 
วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธ,ิ นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นาย
อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จริะ
พันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันการพลศึกษาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันการพลศึกษาลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
              เลิกประชุมเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา   
 

                             นางสาวนภาพร  ก่อแก้ว ผู้สรุปผลการประชุม 
                                                                              นายไชยกร  สุทโธ  ผูส้รุปผลการประชุม   

         นางสาวอนุสรา  เกื้อข า ผู้สรุปผลการประชุม 
                        นางสาววิภาณี  สมประสงค์  ผู้บันทึกข้อมูล

                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
                         พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

         ส านักกรรมาธิการ  ๑ 


